



SCBโชว์ผลงานQ1/64พุ่ง103%

■ ธุรกิจประกันต้นค้ำพี ■ ลุยลงทุนระบบบิเทคโนโลยี



อาทิพย์
นันทวิทยา

นิเวศ คอนเน็คท์ – SCB แจ้งผลงานไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 10,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.2% จากไตรมาสก่อนหน้า รับแรงบวกจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตแข็งแกร่งจากการรุกแบงก์แอสซัวร์รันส์ และธุรกิจ Wealth

นายอาทิพย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/64 ของธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,088 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

KUN มั่นใจรายได้โต15% ยอดขายทั้งปีแตะ1.5พันล. เงินหน้าเปิดโครงการใหม่ นิวส์ คอนเน็คท์ - KUN มั่นใจรายได้ปี 64 เติบโต 10-15% โชว์ยอดขายไตรมาสแรกพุ่ง37% หลังความต้องการโครงการแนวราบเพิ่มต่อเนื่อง ลุยโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ ในไตรมาส 2/64

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจรายได้ปี 64 จะเติบโต 10-15% จากปีก่อน และคาดยอดขายจะทำได้ 1,500 ล้านบาท โดยช่วงไตรมาส 1/64 บริษัทสามารถทำยอดขายได้รวมทั้งสิ้น 348.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยจากความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทโครงการแนวราบในระดับราคาที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Real Demand ระดับราคา 2-5 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) รวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท

จาก 4 โครงการที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วย โชนนนทบุรี 3 โครงการคือ โครงการ คุณาลัย จอย, โครงการ คุณาลัย พรีเม และโครงการ คุณาลัย ปีกินส์ 2 รวมถึง [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

JRจ่อคว้าโปรเจกต์ใหญ่ หนุนBacklogทะลุหมื่นล.

นิเวศ คอนเน็คท์ - JR แยมผลงานไตรมาส 1/64 เติบโตก้าวกระโดด ดัน Backlog กว่า 6,200 ล้านบาท ลุยส่งมอบงานตามแผน ลุ้นปลายปีคว้าโปรเจกต์ใหญ่ หนุนงานในมือทะลุ 1 หมื่นล้านบาท

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 1/64 ที่ผ่านมา [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



อนันดา ลุยตลาดจีน - คุณประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณเจสสิกา เฉ่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเวียพีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำกลุ่มตลาดลักซ์ชัวร์รี่ในประเทศจีนและฮ่องกง เตรียมลุยตลาดต่างประเทศ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดจีนและฮ่องกงที่เริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและพร้อมเข้ามาลงทุนในประเทศไทย



SCB

เพิ่มขึ้น 9.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 103.2% จากไตรมาสก่อน

ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวน 22,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความแข็งแกร่งของธุรกิจในการขยายฐานรายได้ที่มี息ดอกเบี้ย และความมุ่งมั่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 23,376 ล้านบาท ลดลง 9.3% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ลดลงในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ แม้สินเชื่อโดยรวมจะขยายตัว 8.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้ที่มี息ดอกเบี้ยมีจำนวน 14,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% จากปีก่อน เนื่องจากการขยายฐานรายได้ของธุรกิจแบงก์แอสซัวร์รันส์ และธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง และการรับรู้กำไรตามราคาตลาดในปัจจุบันของพอร์ตการลงทุนของธนาคารและบริษัทในเครือ

สำหรับในไตรมาส 1/64 ธนาคารได้ตั้ง

เงินสำรองจำนวน 10,008 ล้านบาท ลดลงจากระดับสูงสุดในปีก่อน อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพอยู่ที่ 3.79% เพิ่มขึ้นจาก 3.68% ณ สิ้นเดือนธ.ค. 63 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อต่อคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่ 139.6% ขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.2%

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นในการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ และขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลและระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ



จรัญ
จิตคุ้มจะภาวุฒิ

JR

บริษัทยังคงส่งมอบงานได้ตามแผน ส่งผลให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกสามไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากงานของบริษัท 60 - 70% เป็นงาน

ระบบไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะเป็นงานวิศวกรรมโยธา (Civil) ซึ่งบริษัทยังสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติ โดยปัจจุบันได้มีการลงสายเคเบิลไปแล้วบางพื้นที่ เชื่อว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 64 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) ปัจจุบันที่มีกว่า 6,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี บริษัทมีแผน

เข้าประมูลงานรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง-สีชมพู เฟส 2 มูลค่าโครงการคาดว่าจะใกล้เคียงเฟส 1 ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีโอกาสว่างงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้ Backlog ในปีนี้มีโอกาสสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ผลักดันผลงานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเติบโตก้าวกระโดด และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายงานด้านวิศวกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การเข้าไปในกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยเป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับโครงการของบริษัทไทยออยล์ ซึ่งบริษัทรับงานจากกิจการร่วมค้า Petrofac South East Asia, Saipem Singapore และ Samsung Engineering บริษัทมั่นใจว่าการขยายฐานรายได้สามารถผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

KUN

ยังมีโครงการโซนจะเข็งเทรา 1 โครงการคือโครงการ คุณาลัย จอย ฮอน 314 ซึ่ง Backlog ดังกล่าวจะทยอยรับรู้ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีนี้

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจช่วงไตรมาส 2/64 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 1 โครงการ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทในช่วงปลายปีนี้คือ โครงการ คุณาลัย พาร์ก เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาทต่อยูนิต รวมจำนวน 96 ยูนิต ซึ่งมีแผน



ประวีรัตน์
เทวอักษร

จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย.64 ส่วนแผนการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในทิศที่ 3 นั้น บริษัทจะ

ลงทุนในทิศใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดขายโครงการในไตรมาส 4/64 หรือไตรมาส 1/65



EXIM BANK นำทัพธุรกิจไทยรุกตลาดโลก

นิวส์ คอนเน็คท์ – EXIM BANK วางบทบาท เป็น “เครื่องยนต์รุ่นใหม่” โดยใช้นโยบาย Dual-track Policy หวังช่วยเสริมศักยภาพ ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย เพิ่มโอกาส การขยายตลาดต่างประเทศ

ดร.รักษั วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ หลังจากในปีที่ผ่านมา หดตัวสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง ขณะที่ ความต้องการซื้อสินค้าภายในประเทศยังเปราะบาง และการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวได้ ในเร็วนี้

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาค การส่งออกจึงเป็นความหวังในระยะสั้น แต่การ ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยและภาคการส่งออก เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวยังติดขัดปัญหา เติงโครงสร้างหลายประการทำให้ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา GDP ไทยโตเฉลี่ยเพียง 2% เทียบกับ GDP โลกที่โต 3% และประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนามโตถึง 6% สอดคล้องกับการส่งออก ของไทยโตเฉลี่ยเพียง 2% น้อยกว่าเฉลี่ยของ โลกที่ 3% และการส่งออกเวียดนามที่โตถึง 15%



ดร.รักษั วรกิจโกศาทร

ทั้งนี้ EXIM BANK ต้องทำหน้าที่เป็น “เครื่องยนต์รุ่นใหม่” โดยใช้นโยบาย Dual-track Policy ชูบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนา แห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank)” ควบคู่กับการเป็น “ศูนย์บริการครบวงจรเพื่อ อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง ประเทศให้แก่ SMEs (One Stop Trading Facilitator for SMEs)” โดยภารกิจหลักของ EXIM BANK ในปี 64 ได้แก่ การเร่ง “ซ่อม สร้าง เสริม” การพัฒนาประเทศไทย

โดยการเร่ง “ซ่อม” และ “สร้าง” ภาค อุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไปสู่อนาคต การเร่ง “สร้าง” ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย ตั้งแต่วัยย่อยไปจนถึงวัยกลางและวัยใหญ่ ทำให้ Supply Chain ภาคส่งออกไทยแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงกับการลงทุนภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ และการเร่ง “เสริม” ศักยภาพ การแข่งขันของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยใน ตลาดหลักและตลาดใหม่ (New Frontiers) อย่างสมดุล

ภาพข่าว



IMH ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร้ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ “โรงพยาบาลประชาพัฒน์” ขนาดใหญ่ 100 เตียง มูลค่าการลงทุน 161 ล้านบาท ซึ่งทยอยรับรู้รายได้เข้ามาทันที และการให้บริการตรวจ เชื้อโควิดเชิงรุกแบบ Antigen swab และการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR swab ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ติดเชื้อโควิด-19

AJA ร่วมบริจาคผ่าน รพ.ตำรวจ

ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ร่วมส่งมอบพัดลมไอน้ำ จำนวน 30 เครื่อง และลำโพงเครื่องเสียง จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี พล.ต.ต. นพ.อนันต์ สุวรรณทေး คุปต์ นพ.ส.บ.6 สำนักงานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

